

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2019**

Trong những tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả chủ yếu sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

##### **1. Công tác thanh tra**

Toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành<sup>1</sup>. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng<sup>2</sup>, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất<sup>3</sup> (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng, 02 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 15.839 tỷ đồng, 862 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, trong đó:

##### **a) Thanh tra hành chính**

- Thanh tra Chính phủ thực hiện 41 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 06 cuộc<sup>4</sup>. Qua các kết luận thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 14.601 tỷ đồng; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 10.166 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử

<sup>1</sup> Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra (giảm 8% so với cùng kỳ năm 2018) việc chấp hành pháp luật của 204.679 tổ chức, cá nhân, phát hiện 65.367 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là 35.099 tỷ đồng (tăng 532% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó riêng Thanh tra Bộ Tài chính và Thanh tra, Giám sát Ngân hàng phát hiện trên 34.066 tỷ đồng); kiến nghị thu hồi 23.879 tỷ đồng; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng.

<sup>2</sup> Trong đó có 15.240 tỷ đồng qua thanh tra hành chính; 35.099 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành; riêng trong lĩnh vực ngân hàng, số tiền phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi hơn 19.140 tỷ đồng (chưa bao gồm 250.191 tỷ đồng do Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng phát hiện vi phạm các quy định của nhà nước về cho vay, phân loại nợ, trích dự phòng rủi ro...).

<sup>3</sup> So với cùng kỳ năm 2018, kết quả thanh tra trên các chỉ tiêu: phát hiện vi phạm về tiền tăng 440%, nhưng về đất giảm 97%; kiến nghị thu hồi về tiền tăng 358%, về đất giảm 60%; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý tăng 02 vụ, 27 đối tượng.

<sup>4</sup> Liên quan đến các nội dung chủ yếu như: việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý sử dụng vốn việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương và thanh tra trực tiếp một số dự án.

lý 4.435 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính nhiều tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ; kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, chính sách liên quan đến nội dung thanh tra.

- Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 3.512 cuộc thanh tra hành chính, tổng hợp kết quả từ 1.863 cuộc thanh tra đã kết luận<sup>5</sup>, phát hiện vi phạm về kinh tế 639 tỷ đồng, 1.004 ha đất, kiến nghị thu hồi 455 tỷ đồng và 142 ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 184 tỷ đồng, 862 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 686 tập thể và 204 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét 34 vụ, 73 đối tượng. Một số địa phương tổ chức thanh tra hành chính đạt kết quả cao như: Hà Nội, Phú Yên, Thanh Hóa, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.

#### b) Thanh tra chuyên ngành

Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 204.679 tổ chức, cá nhân, phát hiện 65.367 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là 35.099 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 23.879 tỷ đồng; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng. Thanh tra các bộ, ngành, địa phương có kiến nghị thu hồi số tiền lớn là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tỉnh Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Quảng Bình, Bình Thuận và TP. Hà Nội.

#### c) Công tác đôn đốc, kiểm tra việc xử lý về thanh tra

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.905 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 639 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 71%), 07 ha đất; xử lý khác hơn 1,3 tỷ đồng; xử lý hành chính 215 tổ chức, 686 cá nhân; khởi tố 04 vụ, 03 đối tượng, trong đó:

- Thanh tra Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc xử lý về thanh tra đối với 6 kết luận thanh tra; qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã xử lý khác về kinh tế hơn 1,3 tỷ và xử lý hành chính 16 cá nhân.

- Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.899 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ

---

<sup>5</sup> a) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Kết quả tổng hợp từ 55 địa phương và 01 bộ): Tiến hành 509 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 273 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 642 đơn vị có vi phạm với số tiền trên 1.050 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 148 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 902 tỷ đồng (đã thu trên 99 tỷ); kiến nghị xử lý hành chính 7 tập thể, 27 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 1 vụ, 1 đối tượng. Các dạng thiếu sót, vi phạm chủ yếu là: không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, thi công sai thiết kế, nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công... Các địa phương phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra: Bắc Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu, Bình Thuận, Kiên Giang, Trà Vinh...

b) Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai (kết quả tổng hợp từ 55 địa phương): Tiến hành 525 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 223 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 230 đơn vị có vi phạm với số tiền trên 44 tỷ đồng, 971 ha đất; kiến nghị thu hồi 7 tỷ đồng, 147 ha đất kiến nghị xử lý khác 37 tỷ đồng, 824 ha đất (đã thu trên 3 tỷ, 2 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 18 tập thể, 9 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 1 vụ. Qua thanh tra cho thấy, công tác quản lý đất đai còn buông lỏng để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm chủ yếu tập trung trên các nội dung: Giao đất, cấp đất sai đối tượng, quy định; sử dụng đất không đúng mục đích, sai quy định; lấn chiếm đất; bỏ hoang hóa... Các địa phương phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bình Định, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, An Giang, Bình Dương, Cần Thơ ...

quan chức năng đã thu hồi 639/894 tỷ đồng (đạt 71%), 07/203 ha đất (đạt 03%); xử lý hành chính 215 tổ chức, 670 cá nhân; khởi tố 4 vụ, 3 đối tượng. Các địa phương tiến hành đơn đốc nhiều kết luận thanh tra trong kỳ: Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh...

d) Một số nhiệm vụ có liên quan

Thanh tra Chính phủ tiến hành rà soát, xử lý chồng chéo với Kiểm toán Nhà nước và giữa các cơ quan thanh tra; tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2019. Toàn ngành tích cực triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2019, trong đó tập trung chuẩn bị triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề.

*Nhìn chung*, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra có nhiều đổi mới, trong đó đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra từ những năm trước đây như: việc chậm ban hành kết luận thanh tra; việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, nhất là tại doanh nghiệp; công tác đơn đốc việc thực hiện kết luận chỉ đạo và xử lý về thanh tra nhất là về tiền, tài sản, đất đai và việc hoàn thiện cơ chế, chính sách;... Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Thanh tra Chính phủ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ công tác thanh tra đề tập trung chỉ đạo, điều hành; thường xuyên phân tích đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những giải pháp cho phù hợp, khả thi, sát với yêu cầu quản lý. Việc xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra được quan tâm thực hiện sớm. Tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như cuộc thanh tra về: công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tp Hồ Chí Minh; Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đặc địa sang mục đích khác trên địa bàn tp Đà Nẵng; việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Q.P; việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam tái cơ cấu... Công tác phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là cơ quan tư pháp và cơ quan nội chính. Qua thanh tra, ngành Thanh tra đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật (kết quả phát hiện sai phạm về kinh tế tăng cao so với cùng kỳ năm 2018, nhất là qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành), kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật; đồng thời góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh những việc đã đạt được, công tác thanh tra còn có những hạn chế nhất định. Nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; vẫn còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc phối hợp trong giám sát hoạt động đoàn thanh tra còn có mặt hạn chế. Công tác thẩm định, đôn đốc, xử lý về thanh tra có nhiều cố gắng nhưng kết quả xử lý sai phạm về đất đai còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. Trong hoạt động thanh tra, một số công chức, viên chức thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành Thanh tra và Thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành<sup>6</sup>.

## **2. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo**

### **a) Về tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân**

Mặc dù các tiêu chí cơ bản về khiếu nại, tố cáo<sup>7</sup> giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng tình hình khiếu kiện của công dân trong phạm vi cả nước cũng như tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương<sup>8</sup> vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng (Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên; kỳ họp thứ 10 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV). Nội dung khiếu kiện chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, phần lớn là các vụ việc phức tạp, kéo dài và đã được các cơ quan Trung ương kiểm tra, rà soát nhưng công dân vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu kiện. Số lượng công dân tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tòa nhà Quốc hội, Trụ sở các cơ quan Trung ương gia tăng và có nhiều hành vi mạnh mẽ. Một số đoàn đông người<sup>9</sup>, công dân khiếu kiện dài ngày căng băng rôn, khẩu hiệu nhằm gây áp lực với các cơ quan Trung ương yêu cầu được giải quyết, gây mất an ninh trật tự.

### **b) Công tác tiếp công dân**

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân (giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2018) với 124.178 vụ việc (giảm 22,3%), có 1.935 đoàn đông người (giảm 8,5 %), trong đó:

- Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp 10.105 lượt công dân với 2.349 vụ việc, có 235 lượt đoàn đông người.

- Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 172.198 lượt công dân với 121.829 vụ việc; có 1.700 lượt đoàn đông người. Trong đó: Bộ, ngành Trung ương đã tiếp

---

<sup>6</sup> Như các vụ việc tiêu cực xảy ra tại Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, Thanh tra Bộ Xây dựng.

<sup>7</sup> số lượt tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, số vụ việc, số đoàn đông người, số đơn thư khiếu nại, tố cáo.

<sup>8</sup> ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

<sup>9</sup> Của các địa phương: Hà Nội (dự án Bắc Từ Liêm), Thành phố Hồ Chí Minh (Khu đô thị thủ Thiêm, Khu công nghệ cao quận 9, đất đai quận 12), Hưng Yên (dự án Ecopark tại Văn Giang), Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Bạc Liêu, An Giang, Tiền Giang,....

15.918 lượt công dân với 15.388 vụ việc, có 47 đoàn đông người; địa phương tiếp 156.280 lượt người với 106.441 vụ việc, có 1.653 đoàn đông người; tập trung phần lớn ở các bộ, ngành: các Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các địa phương: TP Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Quảng Nam, Bình Định, An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng...

#### c) Về xử lý đơn thư

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp nhận tổng số 137.447 đơn, có 82.260 đơn đủ điều kiện xử lý (giảm 5,4% so với cùng kỳ 2018; trong đó có 26.975 đơn khiếu nại (giảm 11,9%), 8.913 đơn tố cáo (giảm 21,9%) với 12.280 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước (giảm 28,8%), trong đó:

- Thanh tra Chính phủ tiếp nhận tổng số 6.803 đơn, có 2.411 đơn đủ điều kiện xử lý; trong đó khiếu nại 1.967 đơn, tố cáo 127 đơn, còn lại là kiến nghị và phản ánh. Qua xử lý đơn, đã phát hành 2.114 văn bản hướng dẫn công dân khiếu nại của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

- Các bộ ngành, địa phương tiếp nhận tổng số 130.644 đơn, có 79.849 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua phân loại có 25.008 đơn khiếu nại, 8.786 đơn tố cáo với 10.010 vụ việc khiếu nại; 2.262 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương tiếp nhận nhiều đơn, thư gồm: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tư pháp; TP Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Đồng Nai, Long An...

#### d) Về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 8.952/12.280 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 72,9% (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó:

- Thanh tra Chính phủ kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, giải quyết 08 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương và các cơ quan chức năng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp.

- Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 8.944 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (bao gồm 7.433 vụ việc khiếu nại và 1.511 vụ việc tố cáo). Các địa phương có tỷ lệ giải quyết khiếu nại đạt cao (trên 85%) gồm: Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bình Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long. Các địa phương có tỉ lệ giải quyết tố cáo đạt cao gồm: Hà Nam, Lai Châu, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Quảng Bình, Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh.

Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân số tiền 73 tỷ đồng, 02 ha đất; trả lại

quyền lợi cho 800 người, kiến nghị xử lý hành chính 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

d) Một số nhiệm vụ có liên quan

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Luật tố cáo (sửa đổi).

- Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương chuẩn bị, phối hợp, thực hiện Kế hoạch tiếp công dân dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi<sup>10</sup>. Triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-MTTQ-TTCTP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/11/2014, trong đó đã tổ chức cho luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Tiếp tục triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo tới các bộ, ngành, địa phương.

- Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch<sup>11</sup>, Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Tổ trưởng<sup>12</sup>, Quy chế làm việc của Tổ công tác<sup>13</sup>, Quyết định thành viên Tổ công tác<sup>14</sup>, Quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác<sup>15</sup> và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn các địa phương thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài<sup>16</sup>; phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, lập danh sách vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài Tổ công tác chỉ đạo giải quyết<sup>17</sup>. Tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai và hướng dẫn thực hiện<sup>18</sup>. Tham gia Tổ công tác đi kiểm tra tại một số địa phương theo Kế hoạch<sup>19</sup>.

*Nhìn chung*, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành quyết liệt, trong đó trọng tâm là tập trung cao nhất cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kỳ họp Trung ương 10, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, các sự kiện chính trị quan trọng khác và những ngày lễ lớn của đất nước.

---

<sup>10</sup> Kế hoạch số 2201/KH-TDTW ngày 14/12/2017.

<sup>11</sup> Kế hoạch chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp số 02/KH-TCT ngày 18/01/2019

<sup>12</sup> Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài số 1849/QĐ-TTg ngày 27/2/2018

<sup>13</sup> Quy chế làm việc của Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài số 01/QC-TCT ngày 18/01/2019

<sup>14</sup> Quyết định thành viên Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài số 25/QĐ-TCT ngày 20/02/2019

<sup>15</sup> Quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác số 101/QĐ-TCT ngày 26/02/2019

<sup>16</sup> Kế hoạch số 370/KH-TTCT ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ

<sup>17</sup> Trong đó có 37 vụ việc do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo giải quyết; 221 vụ việc do các địa phương đôn đốc giải quyết.

<sup>18</sup> Ngày 07/5/2019

<sup>19</sup> Đã trực tiếp làm việc với 04 địa phương: Hà Nội, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Thanh tra Chính phủ đã chủ động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương và tại địa phương, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; triển khai thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, qua đó thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài trên phạm vi cả nước, tạo được sự quan tâm và đồng thuận của nhân dân. Thường xuyên đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp; đồng thời quan tâm thúc đẩy việc hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các tiêu chí cơ bản phản ánh tình hình khiếu nại, tố cáo đều giảm so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cao hơn cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, việc theo dõi tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân sau khi Trụ sở tiếp công dân Trung ương chuyển đơn về địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả; công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư đã có chuyển biến nhưng chậm. Nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn nhiều sai sót; việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật còn có nơi chưa tốt. Kết quả triển khai thực hiện Luật tố cáo năm 2018 chưa đồng đều, nhất là một số nội dung mới. Mặc dù đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả, nhưng nhìn chung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này mặc dù đã được quan tâm thúc đẩy nhưng tiến triển còn chậm.

### **3. Công tác phòng, chống tham nhũng**

a) Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cụ thể:

- Các bộ, ngành, địa phương mở 21.601 lớp cho 993.176 cán bộ, nhân dân; xuất bản 142.058 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung: (1) kiểm tra tại 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm; (2) tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 theo quy định; (3) ban hành 1.545 văn bản, huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 1.014

văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 1.036 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỷ đồng; (4) tiến hành kiểm tra việc thực hiện tại 1.592 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm; (5) tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 4.410 cán bộ, công chức, viên chức.

b) Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng: Qua kiểm tra nội bộ phát hiện 03 vụ, 03 đối tượng<sup>20</sup>; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 20 vụ, 10 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng<sup>21</sup>; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 05 vụ, 04 đối tượng<sup>22</sup>. Cơ quan chức năng khởi tố 117 vụ việc, 270 đối tượng<sup>23</sup>.

c) Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan

- Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-TTCP ngày 11/4/2019 để triển khai thực hiện các nội dung Kết luận, chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo, trong đó đã cụ thể hóa các nhiệm vụ Thanh tra Chính phủ.

- Thanh tra Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018<sup>24</sup>; Ban hành Chương trình hành động của Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019<sup>25</sup>. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 định hướng đến năm 2021. Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ<sup>26</sup>.

- Tiến hành đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018. Triển khai thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về

<sup>20</sup> Tại Bình Thuận: 1 vụ; TP Hồ Chí Minh: 02 vụ.

<sup>21</sup> Bắc Giang: 03 vụ; Bình Định: 01 vụ; Bình Thuận: 02 vụ, 01 đối tượng; Hà Nội: 04 vụ; Hồ Chí Minh: 01 vụ, 01 đối tượng; Kontum: 01 vụ, 01 đối tượng; Lào Cai: 01 vụ, 01 đối tượng; Long An: 03 vụ; Quảng Ngãi: 01 vụ; Sóc Trăng: 01 vụ, 02 đối tượng; Thừa Thiên Huế: 01 vụ, 01 đối tượng; Vĩnh Long: 01 vụ, 01 đối tượng;

<sup>22</sup> Bình Định: 01 vụ; Khánh Hòa: 03 vụ, 03 đối tượng; Sóc Trăng: 01 vụ, 01 đối tượng.

<sup>23</sup> Bắc Giang 14 vụ, 22 đối tượng; Bắc Kạn 02 vụ, 02 đối tượng; Bình Thuận 01 vụ, 01 đối tượng; Đắk Nông 05 vụ, 11 đối tượng; Điện Biên 01 vụ, 01 đối tượng; Hà Giang 08 vụ, 23 đối tượng; Hà Nam 04 vụ, 07 đối tượng; Hà Nội 10 vụ, 11 đối tượng; Hà Tĩnh 02 vụ, 02 đối tượng; Hải Dương 03 vụ, 03 đối tượng; Hải Phòng 04 vụ, 17 đối tượng; Hòa Bình 01 vụ, 01 đối tượng; Khánh Hòa 01 vụ, 11 đối tượng; Kiên Giang 04, 08 đối tượng; Kon tum 01 vụ, 04 đối tượng; Lào Cai 02 vụ, 04 đối tượng; Long An 02 vụ, 02 đối tượng, Nam Định 03 vụ, 24 đối tượng; Nghệ An 03 vụ, 10 đối tượng; Ninh Bình 01 vụ, 01 đối tượng; Phú Thọ 07 vụ, 11 đối tượng; Quảng Ninh 10 vụ, 40 đối tượng; Tây Ninh 05 vụ, 03 đối tượng; Thái Bình 01 vụ, 02; Thái Nguyên 02 vụ, 05 đối tượng; Thanh Hóa 17 vụ, 43 đối tượng; Trà Vinh 01 vụ, 01 đối; Vĩnh Phúc 02 vụ.

<sup>24</sup> Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

<sup>25</sup> Quyết định số 78/QĐ-TTCP ngày 30/01/2019 của Thanh tra Chính phủ.

<sup>26</sup> Tổ chức ngày 27/6/2019

tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

*Nhìn chung*, trong 6 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực như cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp... Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng được đặc biệt quan tâm<sup>27</sup>. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nhằm phát hiện hành vi tham nhũng. Việc công khai các kết luận kiểm tra, thanh tra đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Thanh tra Chính phủ tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ diện Trung ương quản lý có sai phạm nêu tại kết luận Thanh tra. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được mở rộng, bước đầu mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước.

Tuy có được kết quả tích cực nhưng trong công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao; công tác xây dựng hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp còn chậm; cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy toàn diện; một số biện pháp hiệu quả thấp. Tình trạng “tham nhũng vặt”, những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém, rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ; số vụ việc

---

<sup>27</sup> Thanh tra Chính phủ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo; xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

chuyển cơ quan điều tra xử lý có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít trong tương quan so với số sai phạm kinh tế phát hiện qua thanh tra, kiểm toán.

#### **4. Một số công tác khác**

##### **a) Công tác xây dựng thể chế và nghiên cứu khoa học**

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tập trung cao cho công tác xây dựng pháp luật: (1) trình Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo; (2) Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: (1) Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; (2) Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; (3) Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo các nghị định: (1) Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; (2) Nghị định thay thế Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; (3) Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012).

- Ban hành Chỉ thị số 769/CT-TTGP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền theo Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.

- Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019<sup>28</sup>; Kế hoạch rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản pháp luật. Tham gia góp ý các văn bản pháp luật do bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo; trả lời các phiếu xin ý kiến đối với các văn bản pháp luật do Văn phòng Chính phủ gửi đến xin ý kiến thành viên Chính phủ.

Công tác nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ đã được chú trọng gắn với công tác xây dựng thể chế và những vấn đề từ thực tiễn hoạt động của ngành Thanh tra đặt ra<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Dự thảo Đề án về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trình Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và một số văn bản mới ban hành đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan

<sup>29</sup> Tiếp tục thực hiện 05 đề tài khoa học cấp bộ 2018-2019; 05 đề tài khoa học cấp bộ 2019-2020; 05 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 và 03 hoạt động xây dựng Đề án và hoạt động nghiên cứu, khảo sát.

b) Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thi đua khen thưởng

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong công tác tổ chức, cán bộ<sup>30</sup>; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019; việc tổ chức thi nâng ngạch thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp được quan tâm; Công tác thi đua khen thưởng có nhiều cố gắng, nhất là tham mưu khen thưởng thường xuyên, đột xuất đúng quy định<sup>31</sup>.

c) Công tác báo chí, tuyên truyền, tham mưu tổng hợp, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế

- Việc công khai kết quả công tác, cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt động thanh tra được duy trì; Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra bảo đảm công tác xuất bản thường xuyên, duy trì hoạt động ổn định của Báo điện tử<sup>32</sup>. Các ấn phẩm tiếp tục cố gắng bám sát tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra<sup>33</sup>.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính phủ và của ngành Thanh tra được thúc đẩy<sup>34</sup>; hoạt động của Cổng thông tin điện tử thường xuyên cập nhật tin, bài về các mặt công tác của Thanh tra Chính phủ, của ngành.

- Công tác hợp tác quốc tế thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác song phương và đa phương góp phần xây dựng, duy trì, củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam nói chung và ngành Thanh tra nói riêng với các nước và tổ chức quốc tế<sup>35</sup>.

- Công tác tham mưu, tổng hợp, hành chính, quản trị, có nhiều cố gắng, chất lượng từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành. Công tác thông tin, báo cáo đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo<sup>36</sup>;

---

<sup>30</sup> Tập trung thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại Thanh tra Chính phủ; cấp 1.348 thẻ thanh tra cho 09 thanh tra bộ, ngành, 24 địa phương; tổ chức thi công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ; phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2018; tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018;

<sup>31</sup> Tặng cờ thi đua của TTCP cho 15 tập thể, Bằng khen của Tổng Thanh tra cho 15 tập thể; Danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 10 cá nhân; tặng bằng khen cho 111 tập thể và 170 cá nhân thuộc Thanh tra các bộ, ngành, địa phương.

<sup>32</sup> Báo Thanh tra với 2 kỳ báo in/tuần, đã xuất bản được 6 số Tạp chí.

<sup>33</sup> Tuyên truyền các vấn đề chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của đất nước, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư; bám sát các hoạt động, công tác của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

<sup>34</sup> Tiếp tục ứng dụng CNTT trong công tác thống kê, tổng hợp báo cáo của toàn ngành; theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng CP giao Thanh tra CP; tập trung triển khai phần mềm CSDL quốc gia về KNTC...; phần mềm điều hành tác nghiệp của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên vẫn còn thiếu giải pháp tổng thể, đồng bộ nên dẫn đến hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng tốt cho công tác cải cách hành chính của cơ quan, của ngành, yêu cầu của Chính phủ.

<sup>35</sup> Hợp tác song phương tổ chức 10 đoàn ra và đón 05 đoàn vào với mục đích học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện hiệu quả các điều ước, thỏa thuận Quốc tế bao gồm: Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, thảo luận hợp tác đa phương về phòng, chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á (SEA-PAC) và một số Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác song phương...

<sup>36</sup> Tính riêng Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2019 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng: Đến thời điểm báo cáo, có 02 bộ, 02 địa phương chậm gửi báo cáo và không nhập số liệu vào phần mềm. Nhiều báo cáo nội dung sơ sài rất khó khăn trong việc đánh giá; việc cập nhật số liệu còn chưa đầy đủ...

việc ứng dụng công nghệ thông tin còn rất hạn chế và nhiều bất cập.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019**

Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thanh tra thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch được duyệt cùng các nhiệm vụ đột xuất được giao, trong đó:

### **1. Công tác thanh tra**

- Tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch năm gắn với thanh tra đột xuất, thanh tra vụ việc do cấp trên giao; tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc.

- Rà soát việc thực hiện kế hoạch thanh tra 6 tháng đầu năm 2019, ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2019 (khi cần thiết). Triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về: mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở.

- Theo dõi, đôn đốc và tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.

- Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019; chủ động nắm bắt tình hình và phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan xây dựng Định hướng và kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo.

### **2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Trong thời gian tới dự báo tình hình khiếu kiện của công dân vẫn diễn biến phức tạp; các cấp, các ngành cần:

- Quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và nghị định hướng dẫn thi hành, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ<sup>37</sup> về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

---

<sup>37</sup> Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về giám sát chuyên đề; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ ...

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương nắm bắt tình hình khiếu kiện, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” gây mất trật tự an ninh, chính trị, xã hội.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ<sup>38</sup> và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ<sup>39</sup>.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, yêu cầu.

- Đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào khai thác, sử dụng một cách đồng bộ, hiệu quả.

- Tham mưu giúp Chính phủ xây dựng Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trình Quốc hội Khóa XIV tại kỳ họp thứ 8.

### **3. Công tác phòng, chống tham nhũng**

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng nhất là Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tiếp tục triển khai Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Văn bản số 1146/VPCP-V.I ngày 06/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ.

- Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với các cơ quan liên

---

<sup>38</sup> Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Tổ trưởng.

<sup>39</sup> Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ

quan trọng việc trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Tập trung hoàn thành đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND cấp tỉnh năm 2018 và công bố theo quy định; đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2010-2020 và xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021-2030.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, yêu cầu.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

- Tiếp tục mở rộng các hoạt động đối thoại, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, nhất là phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài và giải pháp về thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp thu những kinh nghiệm tốt, phù hợp của thế giới để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu giúp Chính phủ xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khoá XIV.

#### **4. Công tác xây dựng thể chế và một số công tác khác**

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012); Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện các thông tư hướng dẫn thi hành pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng ngành theo Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2019.

- Triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhất là một số luật, nghị định mới được ban hành. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thi hành pháp luật. Hệ thống hóa, pháp điển hóa các văn bản pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tập trung thực hiện tốt kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019,

trong đó quan tâm việc nâng cao chất lượng, cùng với việc thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng; triển khai thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học gắn với việc xây dựng và hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác của ngành Thanh tra. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành.

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và các quy định, quy chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ngành Thanh tra: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ; khen thưởng kịp thời, thiết thực, động viên cán bộ toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

**THANH TRA CHÍNH PHỦ**